

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญชัย หอชะเอม	ประธานสภาฯ	บุญชัย หอชะเอม	
๒	นายปฐม ละว้า	รองประธานสภาฯ	ปฐม ละว้า	
๓	นายศักดิ์ชัย อัจหาญ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	ศักดิ์ชัย อัจหาญ	
๔	นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมี	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	อัจฉราภรณ์ คำมี	
๕	นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	รัฐพงษ์ โรจน์พวง	
๖	นางพรริภา สืบเกลี้ยง	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	พรริภา สืบเกลี้ยง	
๗	นางลูกน้ำ เหมือนเทียน	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	ลูกน้ำ เหมือนเทียน	
๘	นายสุพิศ สืบอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	สุพิศ สืบอินทร์	
๙	นายสายชน ผิวหอม	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐	สายชน ผิวหอม	
๑๐	นายสุภาพ ฐัระวัง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑	สุภาพ ฐัระวัง	
๑๑	นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒	ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์	
๑๒	นายจรินทร์ พักขำ	เลขานุการสภาฯ	จรินทร์ พักขำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	-	-	-	
	-	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง วิเศษสิงห์	นายก อบต.บ่อพลอย	สนอง วิเศษสิงห์	
๒	นายเผด็จ เชื้อทอง	รองนายก อบต.บ่อพลอย	เผด็จ เชื้อทอง	
๓	นายสุमित คีววงศ์งาม	รองนายก อบต.บ่อพลอย	สุमित คีววงศ์งาม	
๔	นายทงศักดิ์ บัวซ้อน	เลขานุการนายกฯ	ทงศักดิ์ บัวซ้อน	
๕	น.ส.จรรยา ชื่นชมน้อย	ผอ.กองคลัง	จรรยา ชื่นชมน้อย	รก.ปลัด อบต.
๖	น.ส.วรรณ เชื้องาม	หัวหน้าสำนักปลัด	วรรณ เชื้องาม	
๗	นายโกวิทย์ เหมือนอ่ำ	นายช่างโยธา	โกวิทย์ เหมือนอ่ำ	รก.ผอ.กองช่าง
๘	นางมนต์กวี เลียงผา	นักพัฒนาชุมชน	มนต์กวี เลียงผา	
๙	น.ส.นันทวัน จันทร์สอน	นักวิเคราะห์ฯ	นันทวัน จันทร์สอน	
๑๐	นางสาวปทุมมาศ โพธิ์ทอง	นักวิชาการศึกษา	ปทุมมาศ โพธิ์ทอง	
๑๑	นางปริณดา เจียมเจริญ	นักทรัพยากรบุคคล	ปริณดา เจียมเจริญ	
๑๒	นายอัครเดช รัตนวรรณ	จพง.ป้องกันฯ	อัครเดช รัตนวรรณ	
๑๓	นางณัฐศิกา สาริตี	จพง.ธุรการ(สป.)	ณัฐศิกา สาริตี	
๑๔	นางศรีณยา โพธิ์บอน	นักวิชาการคลัง	ศรีณยา โพธิ์บอน	
๑๕	นางอารีรัตน์ ถาใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี	อารีรัตน์ ถาใหม่	
๑๖	น.ส.กิงดาว แซ่เฮง	นักวิชาการจัดเก็บฯ	กิงดาว แซ่เฮง	
๑๗	น.ส.วรางคณา บัวซ้อน	จพง.พัสดุ	วรางคณา บัวซ้อน	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	-	-	-	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันและดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

นายบุญชัย หอชะเอม
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุมเรียน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบุญชัย หอชะเอม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมครั้งที่แล้วทราบ
วันนี้เป็นการประชุมเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายบุญชัย หอชะเอม
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้สำเนาแจกให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านไปแล้ว นั้น
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหาและรับรองรายงานการประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุมอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าไม่มีผมจะขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม, ไม่มีการแก้ไขมีมติดังนี้
รับรอง ๙ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ)
ลาการประชุม - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุ้งถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผู้กั้นแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ระยะเวลาหนึ่งปี

นายบุญชัย หอชะเอม
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.บ่อพลอย ได้เสนอญัตติขออนุมัติกั้นเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายสนอง วิเศษสิงห์
นายก อบต.

เรียน ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงการขออนุมัติกั้นเงิน อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ ก่อนนี้ผู้กั้นแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกั้นเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการกั้นผู้กั้น ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิก จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง มีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติกั้นเงิน

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กั้นผู้กั้นแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม ข้อผู้กั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกั้นเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก จ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการกั้นผู้กั้นหรือมีเงินเหลือ จ่ายเงินดังกล่าวให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย คาดว่าจะกั้นผู้กั้นไม่ทัน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นวงไฟลิน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไฟลิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	ซึ่งโครงการนี้ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุม นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ	สำหรับการขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวข้างต้น สอบถามมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัย หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่
มติที่ประชุม	ไม่มี หากไม่มีข้อสงสัย หรือเพิ่มเติมกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นวงโพลิน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวงโพลิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท กรุณา ยกมือครับ เห็นชอบ ๙ เสียง (โดยการยกมือ) ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๓ คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) ลาการประชุม - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายบุญชัย หอชะเอม ประธานสภาฯ นางมนต์กวี เลียงผา นักพัฒนาชุมชน	๖.๑ การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ นายฯ รองนายก สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยทางโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑ วัน โดยมีกีฬาพื้นบ้านทั้งหมด จำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ ๑.เดินทน ๒.ตีกอล์ฟมะเขือยาว ๓.ปัดตาดี่หม้อ ๔.หัวบอดท้ายใบ ๕.ทะเลบก ๖.เปตอง
ที่ประชุม	จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อพลอย รับทราบ

